

BÁO CÁO

Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND thành phố năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; các nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã chủ động bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, chủ đề công tác năm 2023, tập trung đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, góp phần quan trọng cùng thành phố hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023, kết quả cụ thể như sau:

I. VỀ CƠ CẤU, TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Trong năm 2023, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố ổn định; đến nay HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 còn 27 đại biểu, giảm 04¹ đại biểu so với đầu nhiệm kỳ (*lý do được điều động nhận công tác khác ra khỏi địa phương*).

Nhìn chung, tình hình tổ chức bộ máy của Thường trực, các Ban, các Tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố cơ bản ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND THÀNH PHỐ NĂM 2023

1. Công tác tổ chức triển khai các văn bản, nghị quyết của cấp trên

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 02/12/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, với chủ đề công tác năm "**Đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; chung tay chỉnh trang đô thị**". Chủ động xây dựng chương trình công tác năm 2023 của Thường trực và các Ban HĐND thành phố.

¹ Ông Nguyễn Mạnh Hà, Ông Vũ Đình Hưng, Ông Vũ Trung Hiếu và bà Phạm Thị Hải đã được điều động nhận công tác mới ra khỏi địa bàn thành phố.

- Triển khai có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh có liên quan đến địa bàn thành phố và các văn bản trọng tâm như: Chương trình hành động số 33-CTr/TU, ngày 06/9/2023 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 41-KH/BNCTU, ngày 26/9/2023 của Ban Nội chính Tỉnh uỷ về khảo sát, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp cấp huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các chức danh do HĐND thành phố bầu theo chỉ đạo tại văn bản số 599/UBTVQH13-CTĐB ngày 21/8/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về triển khai tổ chức lấy phiếu tín nhiệm và chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Kế hoạch số 212-KH/TU ngày 18/8/2023 về lấy phiếu tín nhiệm đối với Bí thư, Phó Bí thư Thành uỷ và cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025. Ban hành Văn bản gửi người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu gửi báo cáo của cá nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 96/2023/QH15 và bản kê khai tài sản, thu nhập của cá nhân đến Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố theo quy định.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 02/12/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố; xây dựng chương trình công tác năm 2023 của Thường trực và các Ban HĐND thành phố đảm bảo sát với tình hình thực tế của địa phương. Triển khai và giám sát các cơ quan đơn vị thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố. Tích cực tham gia xây dựng các chỉ thị, nghị quyết trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố. Tham gia ý kiến vào dự thảo Dự án Luật Tổ chức TAND sửa đổi.

2. Công tác tổ chức, điều hành các kỳ họp

Chỉ đạo tổ chức thành công các kỳ họp thường lệ, kỳ họp chuyên đề của HĐND thành phố để quyết nghị những chủ trương phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố².

- Tổ chức thành công kỳ họp thứ 11, 12, 14 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 để giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp thường lệ của HĐND thành phố; công tác chuẩn bị, tổ chức, điều hành kỳ họp đảm bảo đúng quy định của luật, đáp ứng được các nội dung kỳ họp

² Tổ chức kỳ họp thứ mười một, mười hai (kỳ họp chuyên đề); kỳ họp thứ mười ba (Kỳ họp thường kỳ); Kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026.

đề ra; tại các kỳ họp đại biểu HĐND thành phố và đại biểu khách mời tích cực, chủ động tham gia đóng góp ý kiến, qua đó chất lượng kỳ họp được nâng cao; các hoạt động thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn... được quan tâm chu đáo về nội dung, phương pháp tiến hành đã góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng các kỳ họp. Hội đồng nhân dân thành phố đã quyết nghị thông qua 22 nghị quyết (03 nghị quyết liên quan đến công tác cán bộ; 17 nghị quyết liên quan đến công tác đầu tư công; 01 nghị quyết điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương; 01 nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố Uông Bí) phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

- Chỉ đạo tổ chức thành công kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường kỳ giữa năm 2023), HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026: Chỉ đạo triển khai tốt công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp. Tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; đối với những nội dung quan trọng đều được báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố theo đúng quy chế làm việc. Công tác gửi báo cáo, tài liệu trình kỳ họp đã được UBND thành phố và các đơn vị liên quan gửi về Thường trực HĐND thành phố cơ bản đảm bảo thời gian quy định. Các bộ phận chuyên môn đã tích cực áp dụng công nghệ thông tin, trang mạng xã hội trong việc nhận và gửi tài liệu đảm bảo đúng thời gian, tiết kiệm tránh lãng phí. Thường trực HĐND thành phố thường xuyên nghe, kiểm điểm tiến độ và tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp. Các Ban của HĐND thành phố tổ chức thẩm định các báo cáo, tờ trình đảm bảo chất lượng nội dung trước kỳ trình tại kỳ họp. Kỳ họp thứ 13 được tổ chức trang trọng, đúng quy định. Các đại biểu triệu tập và đại biểu mời tham dự kỳ họp đúng thành phần và thời gian. Các đại biểu tích cực tham gia thảo luận và chất vấn tại hội trường nhằm làm rõ các vấn đề mà cử tri quan tâm. Hội đồng nhân dân thành phố đã quyết nghị thông qua 17 nghị quyết (02 nghị quyết liên quan đến công tác cán bộ; 08 nghị quyết liên quan đến công tác đầu tư công, 01 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, 01 nghị quyết về tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước và quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2022, 01 nghị quyết về chương trình giám sát năm 2024, 01 nghị quyết về kết quả giám sát tình hình thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2021-2023, 01 Nghị quyết về kết quả giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 và kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm gửi tới kỳ họp trước của HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026) phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Sau kỳ họp, các Nghị quyết đều được ban hành đúng thời gian quy định.

Tích cực chỉ đạo các đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười năm (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; quốc phòng, an ninh năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố. Tại các kỳ họp đại biểu HĐND thành phố tích cực, chủ động nghiên cứu tài liệu, tham gia đóng góp ý kiến, qua đó chất lượng các kỳ họp được nâng cao; công tác chuẩn bị, tổ chức, điều hành các kỳ họp đảm bảo đúng quy định của luật, đáp ứng được các nội dung kỳ họp đề ra.

3. Thực hiện giám sát thi hành pháp luật tại địa phương

Thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về chương trình giám sát của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân thành phố năm 2023; căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, Thường trực và các Ban HĐND thành phố đã hoàn thành các chương trình giám sát, khảo sát theo kế hoạch đã đề ra đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu như:

- Tổ chức giám sát việc thực hiện một số chế độ, chính sách đối với người có công trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2023 đảm theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trên địa bàn gửi tới kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022); Giám sát việc chấp hành các quy định trong quản lý và sử dụng tài sản tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022; Khảo sát tình hình nợ xây dựng cơ bản, thanh toán quyết các công trình của thành phố và các xã, phường giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022.

- Thường trực HĐND thành phố chỉ đạo Ban Pháp chế HĐND thành phố khảo sát việc đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão và công tác tuyển chọn, gọi công an nghĩa vụ, công dân nhập ngũ năm 2023 trên địa bàn thành phố Uông Bí; Khảo sát nắm tình hình thực hiện các chính sách an sinh xã hội và việc chi trả trợ cấp tết cho các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố, gắn với việc triển khai thực hiện các nghị quyết về lĩnh vực văn hóa - xã hội; Khảo sát việc tổ chức các khóa tu mùa hè trên địa bàn thành phố; Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố giai đoạn từ 2021 đến 30/6/2023. Chỉ đạo Ban Kinh tế - xã hội giám sát việc thực hiện các khoản thu, chi trong các nhà trường năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố.

- Thường trực HĐND thành phố chỉ đạo các Ban, các Tổ và đại biểu HĐND thành phố thường xuyên giám sát đối với UBND thành phố, các phường, xã và các cơ quan chức năng có liên quan trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố.

- Thường trực HĐND thành phố phối hợp với Tổ đại biểu HĐND Tỉnh ứng cử trên địa bàn Ban hành Quyết định số 21/QĐ-TĐB-TTHĐND ngày 28/9/2023 về thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; hoạt động xây dựng, bảo vệ môi trường; quản lý, bảo vệ, khai thác công trình thủy lợi và công tác phối kết hợp với chính quyền địa phương trong quản lý nhà nước theo phân cấp tại khu vực Hồ Yên Trung, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí đối với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Yên Lập Quảng Ninh và một số đơn vị có liên quan.

- Tham gia các cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đảm bảo theo kế hoạch: Khảo sát, nắm tình hình các nội dung liên quan đến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2023 - 2025; Khảo sát về Nghị quyết số 207/2019/NQ-HĐND, ngày 30/7/2019 của HĐND tỉnh; Khảo sát kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão; Khảo sát tình hình công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023; Khảo sát việc chuẩn bị cho năm học mới và tình hình triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh về giáo dục đào tạo tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố; Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang đất khác trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021; Giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến các kỳ họp HĐND tỉnh và trách nhiệm giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh...

- Các cuộc giám sát, khảo sát theo hướng sát thực tế; thông qua hoạt động giám sát, khảo sát, Thường trực HĐND thành phố nắm chắc hơn về tình hình thực hiện nghị quyết HĐND, việc thi hành pháp luật của các cơ quan nhà nước, các đơn vị tại địa phương; những bất cập được phát hiện thông qua giám sát, khảo sát đã được Thường trực HĐND thành phố kịp thời trao đổi, kiến nghị với UBND thành phố và các cơ quan chức năng để có các giải pháp chấn chỉnh, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp. Nhiều kiến nghị sau giám sát đã tác động tích cực đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có liên quan, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

4. Công tác tiếp xúc cử tri

- Thường trực HĐND thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố, các phường, xã và các cơ quan liên quan tổ chức có hiệu quả hội nghị Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thành phố Uông Bí trước kỳ họp thứ 5, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Phối hợp tổ chức tốt các nội

dung hội nghị đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc với cử tri thành phố trước kỳ họp thường lệ giữa và cuối năm 2023.

- Việc tổ chức tiếp xúc cử tri được chuẩn bị chu đáo về nội dung, đổi mới về phương thức, đảm bảo theo quy định, chất lượng ngày càng được nâng lên; các ý kiến, kiến nghị của cử tri được sàng lọc, phân loại ngay từ cơ sở; các vấn đề kiến nghị được Thường trực HĐND thành phố kịp thời tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

5. Công tác thông tin - tiếp công dân

- Các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, tổ đại biểu, các hội nghị tiếp xúc cử tri, các chương trình giám sát của HĐND thành phố và các Nghị quyết HĐND thành phố đã ban hành được truyền thông rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và cổng thông tin điện tử thành phố góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố. Trong năm 2023 (Tính đến hết tháng 11/2023) đã tham gia tiếp 13 kỳ; tiếp 153 lượt công dân/192 người, liên quan đến 89 vụ việc, có 42 vụ việc cũ, 47 vụ việc mới; 02 đoàn đông người. Nội dung chủ yếu liên quan đến công tác đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; đề nghị cấp giấy CNQSD đất, tranh chấp đất đai...

- Việc tiếp nhận, xử lý và giao các cơ quan chức năng trả lời đơn thư kiến nghị của công dân được Thường trực HĐND thành phố thực hiện nghiêm túc theo luật định; Thường trực HĐND, đại biểu HĐND thành phố đã thực hiện nghiêm quy chế, quy định về hoạt động tiếp công dân; phân công đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tham gia tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân của thành phố để nắm bắt việc tiếp nhận, giải quyết và trả lời đơn thư, kiến nghị của công dân, qua đó càng tăng thêm niềm tin của cử tri đối với cơ quan dân cử.

6. Môi quan hệ giữa Thường trực HĐND thành phố với các cơ quan và tổ chức hữu quan

- Thường trực HĐND thành phố duy trì chặt chẽ mối quan hệ với Thường trực HĐND Tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội và Tổ đại biểu HĐND Tỉnh ứng cử tại thành phố trong việc thực hiện các cuộc giám sát, khảo sát theo kế hoạch và đột xuất; sàng lọc, phân loại các ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định.

- Phối hợp chặt chẽ với Tổ Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thành phố, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, UBND thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức thành công Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp; triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND thành phố.

- Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND thành phố với Ban thường trực Ủy ban MTTQ thành phố, các tổ chức chính trị xã hội, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục THA dân sự thành phố, Thường trực HĐND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan ngày càng chặt chẽ và hiệu quả.

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trong triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023, thường xuyên trao đổi, thông tin về những bất cập, tồn tại hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ qua công tác khảo sát, giám sát để thống nhất đề xuất các giải pháp đáp ứng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung của thành phố, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và chấp hành pháp luật tại địa phương.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Năm 2023, HĐND thành phố đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên để chỉ đạo, phân công, điều hành các hoạt động của Thường trực HĐND thành phố qua đó đã đạt được những kết quả tích cực trên các mặt công tác: (1) Chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, kịp thời các nội dung, chương trình để tổ chức tốt các kỳ họp thường kỳ và kỳ họp chuyên đề để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. (2) Chất lượng công tác giám sát, khảo sát ngày càng được nâng cao phù hợp với điều kiện tình hình thực tế tại địa phương; việc giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; đơn thư kiến nghị của công dân được thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật; (3) Việc tổ chức tiếp xúc cử tri được chuẩn bị chu đáo về nội dung, đổi mới về phương thức, đảm bảo theo quy định, chất lượng ngày càng được nâng lên. (4) Môi quan hệ công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND thành phố với Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức hữu quan được duy trì thường xuyên, chặt chẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND thành phố.

2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

2.1. Tồn tại, hạn chế

- Qua giám sát và nắm bắt cho thấy chất lượng một số tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố để Hội đồng nhân dân thành phố quyết nghị và tình hình triển khai thực hiện một số nghị quyết về chủ trương đầu tư, phân bổ vốn và giải ngân vốn đầu tư có lúc, có việc còn chậm, chưa đáp ứng tiến độ, yêu cầu đề ra.

- Công tác tiếp xúc cử tri, giải quyết kiến nghị của cử tri có nhiều đổi mới, tuy nhiên có lúc, có việc công tác phối kết hợp giữa các phòng, ban, xã phường hiệu quả chưa cao. Hoạt động tiếp xúc cử tri cử đại biểu Hội đồng nhân dân

thành phố chưa thu hút, gọi mở để cử tri tích cực tham gia hiến kế vào công tác phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn mà chủ yếu kiến nghị đầu tư.

- Hoạt động của một số tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố còn thiếu tính chủ động; một số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố chưa phát huy tốt vai trò giám sát của người đại biểu dân cử.

2.2. Nguyên nhân:

- Công tác phối kết hợp của một số phòng, ban đơn vị trong việc tham mưu cho UBND thành phố về công tác chuẩn bị đầu tư còn hạn chế.

- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố chủ yếu là đại biểu hoạt động kiêm nhiệm cho nên quỹ thời gian giành cho công tác của người đại biểu chưa đảm bảo theo quy định.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, cụ thể như sau:

1. Theo chức năng thẩm quyền Hội đồng nhân dân thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ cấp trên, của Thành uỷ đến các Ban, các Tổ và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát của Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố theo thẩm quyền. Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn và cam kết thực hiện của các cấp, các ngành sau chất vấn.

3. Tổ chức có hiệu quả các kỳ họp trong năm, nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân để giải quyết các những nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời quyết nghị những nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả để hoàn thành những chương trình, kế hoạch công tác và chủ đề công tác của thành phố trong năm 2024.

4. Duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ thành phố trong công tác chuẩn bị và tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri; tích cực đôn đốc, kiểm tra, giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thực hiện có hiệu quả hoạt động tiếp công dân của Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố theo luật định.

5. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ và đại biểu HĐND thành phố theo chức năng, nhiệm

vụ. Duy trì mối quan hệ mật thiết giữa Thường trực HĐND thành phố với Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn và cấp ủy, chính quyền, MTTQ cùng cấp... Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, dân nguyện, chủ động tích cực tham gia việc đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền, pháp luật.

Thường trực HĐND thành phố báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND thành phố năm 2023, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh (b/c);
- TT Thành ủy (b/c);
- Thường trực HĐND thành phố;
- Thường trực UBND thành phố;
- Các vị đại biểu HĐND thành phố (t/h);
- UB MTTQ và các đoàn thể thành phố (p/h)
- Các phòng, ban, ngành thành phố (t/h);
- TT HĐND xã, phường (t/h);
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Đỗ Trường Sơn